



**Our Health
Our Future**

ITANGAZO

Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB), kiramenyesha abakoresha bose ko guhera mu kwezi kwa 12/2020, umusanzu wa Mituweli ungana na 0,5% usanzwe ukatwa ku mushahara w'umukozi, ukorerwa imenyekanisha mbere yo kwishyurwa, nkuko bisanzwe ku yindi misanzu y'ubwiteganyirize. Imenyekanisha rikorwa hifashishijwe urubuga rwa Rwanda Revenue Authority, arirwo www.rra.gov.rw.

Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB) kirasaba kandi abakoresha bose kumenyekanisha imisanzu yakasweho Mituweli mu bihe byashize uhereye mu kwezi kwa 02/2020, abatari barishyuye bakihutira kubikora, abari barishyuye nabo bakageza ku ishami rya RSSB ribegereye inyemezabwishyu zijyanye n'amezi yishyurwe bamaze kuzihuza n'amamenyekanisha yakozwe.

Uwakenera ibindi bisobanuro yahamagara umurongo wa telefoni utishyurwa wa RSSB: 4044.

Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda kiboneyeho akanya ko kwifuriza Abakozi, Abakoresha n'Abanyarwanda bose muri rusange umwaka mushya w'ihirwe n'ubuzima bwiza.

Bikorewe i Kigali ku wa 08 JAN 2021

Regis RUGEMANSHURO

Umuyobozi Mukuru





ANNOUNCEMENT

Rwanda Social Security Board (RSSB) hereby informs all employers that starting December 2020, “Mutuelle de Sante” (CBHI) contributions equivalent to 0,5% of employee net salary, are declared before proceeding to payment, as it is for all other social security contributions. The declaration is done through Rwanda Revenue Authority website, www.rra.gov.rw.

Rwanda Social Security Board (RSSB) also requests all employers to declare “Mutuelle de Sante” contributions for past periods, starting from February 2020. Those who did not pay are requested to proceed to payment, and those who already paid are urged to bring to their nearest RSSB branch proofs of payment with corresponding declarations acknowledgement receipts.

For any further information, please call RSSB toll free number: 4044.

Rwanda Social Security Board takes this opportunity to wish all employees, employers and all Rwandans a fruitful and healthy year.

Done in Kigali, on..... 08 JAN 2021

Regis RUGEMANSHURO

Director General





COMMUNIQUE

L'Office Rwandais de Sécurité Sociale (RSSB) informe tous les employeurs qu'à partir du mois de Décembre 2020, les contributions de 0,5% de la Mutuelle de santé retenues sur les salaires des employés sont d'abord déclarées avant de procéder au paiement, comme c'est le cas pour les autres contributions de la sécurité sociale. Cette déclaration est faite sur le site internet de Rwanda Revenue Authority, à savoir www.rra.gov.rw.

L'Office Rwandais de Sécurité Sociale (RSSB) demande aussi à tous les employeurs de déclarer les cotisations de la Mutuelle de Santé de la période passée, à partir du mois de Février 2020. Ceux qui n'ont pas payé sont priés de procéder au paiement des arriérés, et ceux qui ont payé sont priés de déposer à la Branche la plus proche de RSSB les preuves de paiement accompagnées des preuves de déclaration.

Pour plus d'information, veuillez appeler la ligne gratuite de RSSB: 4044.

L'Office Rwandais de Sécurité Sociale (RSSB) profite de cette occasion pour souhaiter aux employés, aux employeurs et à tous les Rwandais en général une année de réussite et de bonne santé.

Fait à Kigali, le.....08 JAN 2021.....


Regis RUGEMANSHURO
 Directeur General

